

## 4 Thái Bình

### ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động ứng phó với lụt, bão của các địa phương. Để bảo đảm an toàn cho các công trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hai huyện chủ động chỉ đạo các xã vùng duyên giang phối hợp chặt chẽ

với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc bảo vệ công trình thủy lợi. Riêng đối với những hạng mục công trình cống dưới đê được xây dựng từ lâu và đang xuống cấp phải chủ động chuẩn bị đầy đủ các phương án về nhân lực, vật tư, phương tiện, sẵn sàng xử lý khi có mưa, bão xảy ra. Bên cạnh

### GẶP MẶT KỶ NIỆM...

(*Tiếp theo trang 1*)

hơn nửa thế kỷ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Cùng với lực lượng Cảnh sát nhân dân cả nước, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Thái Bình ra đời trong những ngày đầu quật khởi của Cách mạng Tháng Tám. Trải qua quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Thái Bình luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm. Trong đó, đã chủ động phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy; ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cứu hộ, cứu nạn, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Từ thực tiễn công tác, chiến đấu đã xuất hiện hàng trăm tấm gương cán bộ, chiến sĩ mưu trí, dũng cảm trên các mặt công tác, nhiều đồng chí đã hy sinh cả xương máu và tinh mạng của mình để bảo vệ Đảng, chính quyền, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc mà các thế

đó, các địa phương cần kiểm tra, rà soát lại các công trình trọng điểm, xung yếu để có phương án xử lý trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Qua kiểm tra tuyến đê tả Hồng Hà 2 đoạn qua địa phận xã Vũ Bình (Kiến Xương), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Kiến Xương chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý đột điểm tình trạng xe quá tải trọng lưu thông gây hư hỏng nghiêm trọng mặt đê.

hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Thái Bình đạt được trong suốt 55 năm qua. Để làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, rèn luyện ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công; xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Thái Bình thực sự trong sạch, vững mạnh, “Vị nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã

Trước đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng của Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội - chi nhánh Thái Bình tại xã Nam Thịnh (Tiền Hải). Đây là mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng được đầu tư với quy mô gần 100ha. Trong giai đoạn 1, Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội - chi nhánh Thái Bình đã quy hoạch gần 4ha để xây dựng ao nuôi, ao xử lý nước và đưa vào

nuôi thử nghiệm tôm thẻ chân trắng với mật độ 150 con/m². Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu mô hình đã đạt được. Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý đây là mô hình có tổng vốn đầu tư lớn, khi triển khai nuôi đại trà phải tìm kiếm được các đơn vị cung cấp nguồn giống bảo đảm chất lượng cũng như đầu ra ổn định cho sản phẩm...

*Thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2017*

### CHIA SẺ KINH NGHIỆM...

(*Tiếp theo trang 1*)

Buổi sáng, các đại biểu nghe Giáo sư Hisao Tsukamoto, Trường Quản lý công, Đại học Waseda chia sẻ kinh nghiệm xây dựng bộ máy chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, cải cách hành chính của Nhật Bản, trong đó tập trung đi sâu vào một số nội dung như: lịch sử cải cách hành chính tại Nhật Bản; thông tin cơ bản về bộ máy chính phủ Nhật Bản; cải cách hành chính trong cuộc cải cách Chính phủ năm 2001; kinh nghiệm của Nhật Bản về cải tổ doanh nghiệp nhà nước.

Buổi chiều, các đại biểu nghe Giáo sư Takada Hiromi, Phó Giám đốc chương trình lãnh đạo trẻ thuộc Học viện Chính sách quốc gia Nhật Bản (GRIPS) chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu so sánh quản lý địa phương, phát triển nguồn nhân lực tại chính quyền địa phương.

Hội nghị nhằm trao đổi, tham khảo một số kinh nghiệm của Nhật Bản trong lĩnh vực tổ chức bộ máy của chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, phục vụ cho việc xây dựng đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ quan trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện học hỏi những kinh nghiệm của Nhật Bản.

### 165 DỰ ÁN ĐẦU TƯ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành phát biểu, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã chủ động thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong các KCN, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các sở, ngành cần tăng cường phối hợp làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong các KCN. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật về tiến độ, đất đai, công tác bảo vệ môi trường, lao động, thuế, tài chính. Tiến hành xếp hạng thứ tự ưu tiên, ưu đãi doanh nghiệp. Khuyến khích xã hội hóa việc đầu thầu quản lý, vận hành các công trình kết cấu hạ tầng KCN. Trước mắt, thí điểm xã hội hóa việc quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải của KCN Gia Lễ. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh giao các đơn vị lập danh sách các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, nợ phí hạ tầng để có hình thức xử lý và xếp hạng doanh nghiệp.

### GẶP MẶT TRI ÂN...

(*Tiếp theo trang 1*)

cùng thân nhân 11 liệt sĩ thuộc d1 e4 KB quê Thái Bình hy sinh trong trận đánh vào sân bay Biên Hòa đêm ngày 31/1/1968.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đã tóm tắt quá trình tìm kiếm và quy tập mộ các liệt sĩ tại sân bay Biên Hòa, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” của địa phương trong thời gian qua. Đại diện thân nhân các liệt sĩ phát biểu cảm ơn Đảng, Nhà nước đã tích cực chăm lo công tác chính sách, hậu phương quân đội.

Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình tới thân nhân các liệt sĩ; nguyên phát vụ đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đoàn kết một lòng, không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển; tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình, đối tượng chính sách, xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Nhân dịp này, Đoàn công tác tỉnh Thái Bình đã tặng quà thân nhân các liệt sĩ.

### LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC...

(*Tiếp theo trang 1*)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên. Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị Liên hiệp, các hội thành viên nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, tìm giải pháp khắc phục, đồng thời cụ thể hóa chương trình hành động; rà soát, đổi mới phương thức tổ chức, đánh giá kết quả khoa học và công nghệ; xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nội dung chương trình phối hợp với các sở, ngành, tập trung nghiên cứu có nhiều đề tài, sáng kiến về khoa học và công nghệ.

### HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ...

(*Tiếp theo trang 1*)

hội viên được tín chấp vay vốn với tổng dư nợ trên 175 tỷ đồng để phát triển kinh tế và 11.657 phụ nữ được đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Ngoài thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và trung ương phát động, hội viên phụ nữ trong huyện còn hàng hải thực hiện phong trào “Phụ nữ Kiến Xương làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”... Cùng với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, các cấp hội còn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ vững về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt và hoạt động hội góp phần xây dựng và củng cố tổ chức hội vững mạnh.

### HUNG HÀ Tiêu úng bảo vệ sản xuất

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tu gió trên cao nên từ 19 giờ ngày 10/7 đến 7 giờ ngày 11/7, trên địa bàn huyện Hưng Hà có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa khoảng 70mm. Theo đánh giá ban đầu, mưa to đã gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương như xã Độc Lập có khoảng 70 - 80ha lúa, hoa màu bị ngập, xã Thái Phương có 40 - 50ha bị ảnh hưởng... Trước tình hình trên, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử cán bộ xuống cơ sở cùng với địa phương kiểm tra, đánh giá tình trạng ngập úng, dự tính, dự báo mực nước trong trường hợp tiếp tục có mưa to. Đồng thời, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng hướng dẫn, đôn đốc các địa phương có địa hình thấp như Hồng Minh, Minh Tân, Hòa Tiến, Cộng Hòa... và trạm bơm Minh Tân cùng các trạm bơm khác trên địa bàn huy động nhân lực, máy móc sẵn sàng bơm tiêu úng bảo vệ sản xuất.

**NGỌC MAI**

### BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 11/7, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục thực hiện các mục tiêu,

nhiệm vụ cải cách tư pháp. Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo đã bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp đề ra và đạt được những kết quả quan trọng. Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên. Việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết án trọng điểm được đẩy mạnh tiến độ, đạt kết quả tốt. Công tác kiểm sát được tăng cường. Chất lượng hoạt động tư công tố của kiểm sát viên tại phiên tòa được bảo đảm. Hoạt động xét xử có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác thi hành

án bảo đảm chính xác, kịp thời, trong đó một số vụ việc phức tạp, kéo dài được giải quyết dứt điểm. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được ngành Tư pháp quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Hoạt động cải cách tư pháp đã tập trung vào việc đổi mới các quy trình, thủ tục tiếp nhận và xử lý công văn, đơn khởi kiện, hồ sơ kháng cáo, kháng nghị, đơn khiếu nại quyết định tố tụng, cấp sao lục bản án... 6 tháng đầu năm, ngành Công an đã thụ lý giải qua 667 vụ/1.125 bị can, trong đó phát hiện, khởi tố mới 464 vụ/804 bị can, giảm 42 vụ/108 bị can so với cùng kỳ năm 2016; kết luận điều tra, chuyển viện kiểm sát để nghị truy tố 451 vụ/797 bị can; đình chỉ điều tra 11 vụ/10 bị can, tạm đình chỉ 23 vụ/19 bị can. Ngành Tòa án đã xét xử 1.842/2.485 vụ, việc, đạt 74,1%. Hoạt động

giám sát trong cơ quan dân cử được tiến hành thường xuyên, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch trong các hoạt động tư pháp, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả, hạn chế oan sai, vi phạm pháp luật trong hoạt động của cơ quan tư pháp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đánh giá cao kết quả công tác cải cách tư pháp thời gian qua đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động xét xử tại tòa, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan công an, kiểm sát, tòa án trong hoạt động xét xử. Tăng cường tổ chức các phiên tòa lưu động nhằm giáo dục, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp

hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án trong sạch, vững mạnh... Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động bổ trợ tư pháp. Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan, đơn vị trong khối Nội chính chuẩn bị tốt nội dung làm việc với Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trong ương đồng thời tiến hành khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực trạng hoạt động bổ trợ tư pháp và công tác cải cách thủ tục hành chính tại tòa.

**TẮT ĐẠT**

Tại Đại hội, Tỉnh hội và Huyện hội đã trao giấy khen cho 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Người mù huyện khóa VIII, bầu 16 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Người mù tỉnh.

**THU HIỀN**

#### HỘI NGƯỜI MÙ HUYỆN ĐÔNG HƯNG

### 5 năm giảm 34,6% hộ hội viên nghèo

Sáng ngày 11/7, Hội Người mù huyện Đông Hưng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

5 năm qua, Hội Người mù huyện Đông Hưng đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức

hoạt động, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Trong nhiệm kỳ, Hội đã mở 7 lớp dạy nghề làm tấm, bện chổi và tấm quất cho 135 lượt người; duy trì sản xuất tấm tập trung

tại trụ sở Hội được trên 41 vạn gói, tạo việc làm cho 72 người; dịch vụ tấm quất do Hội quản lý đạt tổng trên 35.000 đơn khách. Nhiệm kỳ qua, Hội cũng làm tốt công tác tín chấp giúp 80 lượt hội viên vay vốn ngân hàng phát triển sản xuất với số tiền 540 triệu đồng. 5 năm qua có gần 7.000 lượt người mù được nhận trợ cấp, hưởng quà với tổng

số tiền 619 triệu đồng; ngoài ra, Hội thường xuyên thăm hỏi, tặng quà và trợ cấp đột xuất cho hội viên khó khăn, xây dựng nhà mới. Tỷ lệ hộ hội viên có đời sống khá tăng, tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm từ 50% (năm 2011) xuống 15,4% (năm 2017). Trong nhiệm kỳ Hội đã kết nạp thêm 30 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 370 người.

### THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thái Bình thông báo nhận hồ sơ thí sinh dự thi tuyển vào chi nhánh NHCSXH 4 tỉnh An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu với số lượng tuyển dụng như sau: An Giang 9 chỉ tiêu; Kiên Giang 13 chỉ tiêu; Sóc Trăng 14 chỉ tiêu và Bạc Liêu 14 chỉ tiêu.

#### 1. Đối tượng và điều kiện

##### 1.1. Điều kiện chung

Là công dân Việt Nam có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có lý lịch rõ ràng; có đủ sức khỏe để thực hiện công việc.

##### 1.2. Điều kiện riêng

#### a) Về trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp Đại học trường: Học viện Ngân hàng, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán thuộc các trường Đại học khác.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B hoặc tương đương trở lên và chứng chỉ Tin học Văn phòng trình độ B hoặc tương đương trở lên.

b) Về tuổi đời: Không quá 30 tuổi.

c) Về ngoại hình: Ngoại hình cân đối; nam cao từ 163cm trở lên, nữ cao từ 155cm trở lên

#### 2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển (viết tay) theo mẫu;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân;

- Bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, bằng điểm kết quả học tập và chứng chỉ đào tạo tại ngân hạn khác;

- Giấy khám sức khỏe do Trung tâm y tế quận, huyện trở lên cấp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ;

- 2 ảnh thẻ cỡ 4x6 chụp không quá 6 tháng và 2 phong bì (có dán tem và ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận);

- Các giấy chứng nhận khác có liên quan (nếu có).

#### 3. Hình thức và nội dung thi tuyển

Thi sinh dự tuyển phải trải qua 2 vòng thi: Thi phỏng vấn và thi nghiệp vụ chuyên môn. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển thông báo sau.

#### 4. Ngày và nơi nhận hồ sơ dự tuyển

- Ngày nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, kể từ ngày 17/7/2017 đến hết ngày 20/7/2017.

- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổ chức, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Bình, số 140 phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Điện thoại liên hệ 0227.3837.616.

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG